

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

của ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV

Hoàng Thị Huế, Trưởng Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn

Đơn vị bầu cử số: Huyện Bắc Sơn

Kính thưa: - Các Đ/c Ứng cử viên đại biểu Quốc Hội khóa XV
- Các Đ/c lãnh đạo đại diện cấp ủy, chính quyền, MTTQ
huyện Bắc Sơn.

- Kính thưa Đ/c đại biểu cử tri đại diện cho cử tri huyện Bắc Sơn

.....

Tôi là Hoàng Thị Huế, năm nay 45 tuổi, đang công tác tại Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn, với chức vụ là Trưởng Ban Xây dựng Hội.

Tôi rất vinh dự được tập thể cán bộ, công chức cơ quan Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn nơi tôi đang công tác và cử tri nơi tôi đang cư trú giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số ... Huyện Bắc Sơn. Tôi nhận thức sâu sắc rằng được là ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV của Tỉnh Lạng Sơn nói chung và Huyện Bắc Sơn nói riêng, đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân tôi mà còn là trách nhiệm lớn lao trước cử tri bởi tôi hiểu Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Tôi sinh ra và lớn lên trên quê hương Bình Gia, Xây dựng gia đình tại Cao Lộc hiện đang sinh sống tại thành phố Lạng Sơn. Tôi có thời gian gắn bó với công tác Hội Nông dân gần 20 năm chính vì vậy tôi có điều kiện tiếp xúc với dân gần dân và hiểu dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên nông dân và luôn nhận được tình cảm của các cấp Hội.

Tôi vô cùng tự hào và phấn khởi khi được ứng cử tại Huyện Bắc Sơn, nơi có truyền thống cách mạng vẻ vang. Nhân dân Bắc Sơn giàu lòng yêu nước, cần cù trong lao động, dũng cảm trong chiến đấu có nhiều đóng góp vào thắng lợi của 2 cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc xâm lược. Trong sự nghiệp đổi mới, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng với tinh thần nỗ lực phấn đấu Đảng bộ và nhân dân Huyện Bắc Sơn đã nỗ lực vươn lên cùng nhân dân các dân tộc toàn tỉnh phấn đấu đạt được những kết quả to lớn. Kinh tế liên tục tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu quan trọng đã đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, văn hoá xã hội có sự phát triển quan trọng, trật tự an toàn xã hội có tiến bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền không ngừng được củng cố. Tuy nhiên Huyện ta còn không ít khó khăn như vấn đề đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, vấn đề đào tạo nghề và giải quyết việc làm, vấn đề đảm bảo môi trường xã hội và môi trường tự nhiên để nâng cao chất lượng cuộc sống. Với cương vị công tác được giao, với những kiến thức được đào tạo và kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình công tác, đặc biệt là sự quan tâm tạo điều kiện của cơ quan và các cấp Hội cùng với sự nỗ lực của bản

thân. Nếu được các bậc cử tri Huyện nhà tín nhiệm bầu tôi là đại biểu Quốc hội, tôi có điều kiện trực tiếp phản ánh với Quốc hội những ý kiến, kiến nghị và nguyện vọng của nông dân, cùng với đoàn đại biểu Quốc hội giám sát quá trình thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Vì vậy tôi mong muốn được các bậc cử tri Huyện Bắc Sơn tín nhiệm ủng hộ tôi trở thành đại biểu Quốc hội khoá XV để có điều kiện thực hiện chương trình hành động như sau:

1. Tôi sẽ thu xếp công việc một cách khoa học tham gia đầy đủ các kỳ họp Quốc hội. Tham gia ý kiến đóng góp các vấn đề đặt ra trong chương trình của mỗi kỳ họp. Tập trung trí tuệ nghiên cứu đóng góp, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tham gia có trách nhiệm vào việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và những vấn đề liên quan trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nông dân. Đóng góp ý kiến với địa phương thực hiện tốt hơn những chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới.

2. Là một ứng cử viên công tác tại Hội Nông dân tỉnh tôi đặc biệt quan tâm tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện vai trò tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân. Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường. Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy chế; tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của nông dân với Đảng và Nhà nước; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân.

Thời gian qua do đại dịch Covid 19 diễn ra phức tạp gây thiệt hại và ảnh hưởng lớn đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn các sản phẩm làm ra không tiêu thụ được vì vậy có điều kiện tôi sẽ đề xuất với Quốc hội phối hợp với các Bộ, ngành để có cơ chế chính sách hỗ trợ cho nông dân, kết nối với nhà khoa học, doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện từng vùng, và đặc biệt quan tâm đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số miền núi vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn trong việc xóa đói giảm nghèo. Là nữ ứng cử viên tôi luôn mong muốn thúc đẩy bình đẳng giới xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc và chăm lo nhiều hơn cho trẻ em.

3. Để thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát của Quốc hội và đại biểu Quốc hội, tôi sẽ phát huy trách nhiệm cá nhân, vừa cùng với đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Lạng Sơn thực hiện các hoạt động giám sát đối với các cấp chính quyền,

các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội trong quá trình thực thi đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước ở địa phương. Trên cơ sở đó kiến nghị đề xuất kịp thời với Quốc hội những giải pháp chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội XVII của Đảng bộ Tỉnh Lạng Sơn.

4. Bản thân không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tiêu chuẩn người Đảng viên, người đại biểu nhân dân, luôn trung thành với Tổ quốc và hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tích cực học tập để nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực thực hiện nhiệm vụ. Bản thân và gia đình luôn gương mẫu chấp hành pháp luật, luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ, gần gũi với cử tri, nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cử tri để phản ánh trung thực với Quốc hội, đề nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước giải quyết kịp thời đồng thời đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền thực hiện đúng theo luật định. Bên cạnh đó tôi sẽ chịu sự giám sát của cử tri trong mọi hoạt động của mình.

Kính thưa các đồng chí đại biểu! Thưa các bậc cử tri!

Với tất cả tâm huyết bản thân, tôi chân thành trình bày trước đại diện cử tri chương trình thực hiện trách nhiệm của mình nếu được bầu là Đại biểu Quốc hội khoá XV. Tôi hy vọng và mong muốn nhận được sự ủng hộ của các bác, các anh, các chị cử tri để tôi có điều kiện thực hiện nguyện vọng của mình.

Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn, kính chúc sức khoẻ các đồng chí đại diện lãnh đạo cấp uỷ, HĐND- UBND-MTTQ, các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể các bác, các anh chị đại diện cử tri đã giành thời gian quý báu đến dự và lắng nghe tôi trình bày dự kiến chương trình hành động của mình. Xin được kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các vị đại biểu cử tri mạnh khỏe hạnh phúc chúc hội nghị tiếp xúc cử tri thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người viết

Hoàng Thị Huế

